

Người chấp cánh ước mơ

*“Ai nâng cánh ước mơ cho em, là thầy cô không quản ngày đêm
Ai dạy dỗ chúng em nên người, là thầy cô em ghi nhớ suốt đời.”*

Lời bài hát gọi cho chúng ta nhớ tới những người thầy - những người không quản ngày đêm vất vả chăm lo, nuôi dưỡng tâm hồn cho biết bao thế hệ học trò. Và họ như những ngọn nến, luôn đốt cháy chính mình để soi sáng cho bao người khác. Một trong những ngọn nến ấy, một trong những nhà giáo tiêu biểu, một tấm gương người tốt việc tốt đang công tác tại ngôi trường Tiểu học Khương Mai – quận Thanh Xuân mà tôi muốn nói đến, đó là cô giáo Hà Thị Thanh Huyền – Hiệu phó nhà trường. Đối với những thế hệ giáo viên trẻ như chúng tôi, cô không chỉ là một cô giáo với chuyên môn vững vàng, đầy năng lực, nhiệt huyết và tận tâm, mà cô còn là một tấm gương sáng để chúng tôi học tập, rèn luyện, cống hiến nhiều hơn cho mái trường Tiểu học Khương Mai thân thương này.



Cô Huyền trong buổi lễ khai giảng năm học 2023 – 2024

Với vai trò là Hiệu phó nhà trường, cô luôn dành thời gian động viên, quan tâm, hỏi han, giúp đỡ đến từng giáo viên trong trường. Đôi lúc chỉ là sự thay đổi nhỏ của các giáo viên, cô cũng nhận ra nhanh chóng để có những tác động kịp thời, giúp đỡ, động viên mọi người. Cô luôn là người đề chị em giáo viên gần gũi, chia sẻ.



Cô Huyền cùng tập thể giáo viên các khối

Cũng tại mái trường này, cô còn là người thầy “đặc biệt”, bởi cô không chỉ làm nhiệm vụ của một người Hiệu phó mà cô còn đảm nhiệm nhiệm vụ chuyên môn Khối 3, 4 và tổ Bộ môn. Cô là một nhà giáo có tâm và có tầm - là chiếc cầu nối giữa nhà trường với giáo viên và học sinh, giữa các giáo viên bộ môn với học sinh... Trong nhiều tình huống, cô còn là người mẹ, là chỗ dựa tinh thần của những người giáo viên trẻ như tôi. Bởi thực tế cho thấy, cô đã luôn gần gũi, tận tâm với từng cán bộ giáo viên và học sinh, cô có chuyên môn cao và rất yêu nghề vậy nên cô đã đóng vai trò vô cùng to lớn trong việc nâng cao chất lượng dạy và học của trường Tiểu học Khương Mai.



Cô Huyền nhận xét tiết dạy Hội giảng của giáo viên

Chính vì vậy, ngoài việc học hỏi và bồi dưỡng chuyên môn từ cô, tôi còn luôn giải bày tâm sự và sẻ chia với cô, nhờ có sự quan tâm, động viên của cô giờ tôi đã trưởng thành hơn trong tác phong cũng như chuyên môn nhà giáo. Quả đúng là nếu chúng ta không đặt cái tâm vào trong từng nhiệm vụ của mình, thì có lẽ sẽ chẳng ai có thể hoàn thành tốt như cô Huyền đã và đang làm. Bởi có bao nhiêu việc “có tên” và “không tên” đòi hỏi người giáo viên phải giải quyết, có biết bao trách nhiệm mà người giáo viên phải gánh trên vai. Và có lẽ, sau bao nhiêu vất vả thì sự tiến bộ của thế hệ giáo viên trẻ qua từng tiết dạy sẽ là “quả ngọt” dành cho những giáo viên tận tâm hết lòng và tận tâm như cô Huyền.

Với gần 30 năm trong nghề, cô đã đạt được rất nhiều thành tích xuất sắc. Là giáo viên giỏi chuyên môn, cô là tấm gương sáng để chúng tôi học tập. Trong những năm học ấy, cô đã đạt được nhiều thành tích đáng trân trọng: Nhiều năm liền đạt danh hiệu Chiến sĩ Thi đua cấp cơ sở; liên tục đạt danh hiệu quản lý giỏi cấp Quận... Về công tác chuyên môn, cô Huyền tham gia Đoàn kiểm định chất lượng các trường của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Ngoài say sưa với chuyên môn, cô Huyền rất tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo như từ thiện, hiến máu...



Cô Huyền tham gia chuyến đi từ thiện tại Huyện Bát Xát, Lào Cai



Cô Huyền trực tiếp tham gia phân loại đồ dùng học tập để ủng hộ cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên vùng cao

Cùng với nhà trường, cô đã xây dựng, hướng dẫn giáo viên trong tổ 3, 4 và tổ bộ môn thực hiện nhiều chuyên đề nâng cao chất lượng dạy học và đổi mới phương pháp dạy học, để tìm ra những giải pháp nhằm thực hiện tốt các cuộc vận động lớn, các phong trào thi đua của ngành.

Cô luôn dành hết tâm huyết cho nghề nghiệp, được đồng nghiệp yêu mến và học sinh tin yêu.



Cô Huyền cùng GV khối 4 trong buổi tập huấn SGK mới



Cô Huyền cùng các cô trong BGH chụp ảnh với HS lớp 1 trong ngày đầu nhận lớp

Bác Hồ đã từng nói: “Dù là tên tuổi không đăng trên báo, không được thưởng huân chương, song những người thầy giáo tốt là những người anh hùng vô danh”. Thật vậy, và hi vọng rằng cô giáo Hà Thị Thanh Huyền sẽ luôn giữ mãi ngọn lửa đam mê với nghề, là người truyền lửa cho những đam mê của các thế hệ giáo viên và học sinh. Cô sẽ luôn là tấm gương tốt, là người chấp cánh ước mơ, là một bông hoa đẹp giữa một rừng hoa đẹp.